



PRESS RELEASE



โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยจับมือมูลนิธิซีทีไอเริ่มโครงการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อฟื้นฟูธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19

กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2563, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซีทีไอได้เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และนักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการดังกล่าวจะดำเนินการประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่นนอกจากนี้จะมีการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนต่างๆ ในระดับท้องถิ่นสามารถริเริ่มหรือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืนซึ่งพวกเขาจะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คร่าวเรือนที่มีรายได้น้อยเยาวชน ตลอดจนผู้ว่างงานทั้งชายและหญิง

ภายใต้หลักการสำคัญว่าด้วย“การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โครงการฯ จะมีการตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวถูกกำหนดร่วมกันระหว่าง UNDP ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ การกำหนดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการมีส่วนร่วมดังกล่าว จะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการฯ จะเป็นส่งผลกระทบเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนอย่างกว้างขวาง

หลายทศวรรษแห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยะลา บัตตานี และนราธิวาส ทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ผลที่ตามมาทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความลำบากในการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และความท้าทายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสร้างอาชีพและสร้างงานอย่างเร่งด่วน การสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางสังคมรองรับ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและการทำงานร่วมกันทางสังคมที่ยั่งยืน

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย นายเรอโน เมแยร์ กล่าวว่า

“พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่ร่วมมือกับทางมูลนิธิซีทีไอสำหรับการริเริ่มครั้งสำคัญนี้ วิกฤตโควิด-19 ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงและความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ 3 จังหวัดชายแดนกำลังเผชิญหน้า”

โครงการนี้ได้ประยุกต์หลักนวัตกรรมทางสังคมและแนวทางผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน มีความเกี่ยวข้อง และคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากอย่างเร่งด่วนที่สุด

นายทิมอร์ พันดี Country Head and Citi Country Officer ประจำซีทีไอประเทศไทยและตัวแทนมูลนิธิซีทีไอกล่าวเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ได้ส่งผลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง มูลนิธิซีทีไอเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและได้ริเริ่มกองทุน “การบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19” เพื่อหนุนเสริมกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบและช่วยเหลือให้พวกเขาฟื้นฟูผ่านกลไกและรูปแบบที่ท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งเสริมสร้างและกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โครงการนี้เป็นความพยายามร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน ผู้นำภาคประชาสังคมและสถาบันวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น



PRESS RELEASE



รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

อภิชนา โออินทร์

ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีเมลติดต่อ: Apichaya.o-in@undp.org

โทรศัพท์: +66 (0) 85887 2707

มูลนิธิซีที

Wanvisa Komindr

Corporate Affairs and Citizenship, Citibank, N.A

อีเมลติดต่อ: Wanvisa.Komindr@citi.com

โทรศัพท์: +66 2079 3251